

ชื่อหน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีภารกิจหลักในการให้คำปรึกษาการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ วิชาการ การจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ และยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ดังนั้นงานวิจัยเป็นรากฐานที่สำคัญของกรมนามัยที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน</p>						
<p><b>การพัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ให้ก้าวไปสู่นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงานที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>๒. เพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับประเด็นปัญหาเร่งด่วนและสำคัญของประเทศไทย</p> <p>๓. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลงานวิจัยกรมอนามัยถูกนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>๑. แผนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นวัตกรรมและการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ระบบ NRIIS และกองทุน ววน. ได้รับการกำกับติดตามประเมินผล และพัฒนาต่อยอดในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน</p>	<p>๑. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานวิจัยหลักติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้และดำเนินการพัฒนาแผนวิจัยไม่ได้ตามที่กำหนดไว้</p> <p>๒. งานวิจัยในการขอทุน/งบประมาณในระบบ NRIIS และกองทุน ววน. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และขยายเวลาบางกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการให้เหมาะสม</p>	<p>๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนางานวิจัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและประสานงานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสำหรับการ Input เข้าในที่ประชุม</p> <p>๒. ประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัยที่ได้งบประมาณในระบบ NRIIS และกองทุน ววน.</p>	<p>กลุ่มการสนับสนุนพัฒนาวิชาการ</p>	<p style="text-align: center;">★</p>	<p>๑. มีการกำกับติดตามและประเมินผล ผ่านคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย การตรวจราชการ นิเทศกรมอนามัย หนังสือราชการ</p> <p>๒. ปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๓. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาให้แต่ละโครงการวิจัยสำคัญของกรมอนามัย</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC</p> <p>๒. รายงานผลการเบิกจ่ายในการประชุมสำนักทุกเดือน</p> <p>๓. ติดตามการตอบรับเข้าร่วมประชุม/กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดบางกลุ่มงาน</p>	<p>๑. รายงานผลการเบิกจ่ายในการประชุมสำนักทุกเดือน</p> <p>๒. ทุกกลุ่มงานปรับแผนงาน/โครงการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย</p> <p>๓. ติดตามการตอบรับเข้าร่วมประชุม/กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔. ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นผ่านระบบออนไลน์ การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อลดการแออัดในห้องประชุม</p>	<p>ทุกกลุ่มงาน สำนัก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>★</p>	<p>๑. ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมสำนักทุกเดือน</p> <p>๒. ปรับแผน/รูปแบบการดำเนินงานเพื่อใช้งบประมาณให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้</p>

นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์

(นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ ๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓